



## ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (ซากวัสดุและซากครุภัณฑ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ (ซากวัสดุและซากครุภัณฑ์) ราคากลาง 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  
**เงื่อนไขการเสนอราคา**

1. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการประมูลราคาโดยวิธียื่นซองเสนอราคา ในวันที่ **21 กรกฎาคม 2566** กำหนดรับซอง เวลา 10.00 น. – 10.30 น. และเปิดซองตัดสินเวลา 10.40 น. วันเดียวกัน ณ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และต่อหน้าผู้ประมูลราคาที่มีอยู่

2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อในบัญชีขอรับเอกสารการขายทอดตลาดและ ต้องใช้ใบเสนอราคาฉบับที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเท่านั้นพร้อมกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี) ของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการชดเชยหรือแก้ไข หากมีการชดเชยตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง หากไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการขายฯ จะไม่พิจารณา ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน จะถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ ใบเสนอราคาจะต้องใส่ซองปิดผนึก และลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ บนรอยปิดผนึกให้เรียบร้อย จำหน้าซองว่า “**ใบเสนอราคาซื้อพัสดุ (ซากวัสดุและซากครุภัณฑ์)**” (เสนอราคาเหมารวมทุกรายการ) เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองเสนอราคา คณะกรรมการขายฯ จะไม่รับซองเสนอราคาใดๆ อีก และซองเสนอราคาที่ยื่นต่อคณะกรรมการขายฯ แล้วจะชอกกลับคืนเพื่อแก้ไขไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท โดยราคาต่อหน่วย และราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

4. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินสดล่วงหน้าทันทีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และจะต้องชำระเงินสดส่วนที่เหลือ ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ชำระเงินสดล่วงหน้า หรือร้อยละ 100 ของราคาที่เสนอ พร้อมกับนำพัสดุ (ซากวัสดุและซากครุภัณฑ์) ที่ประมูลได้ออกไปจากมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันชำระเงินสดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่มาชำระเงินให้ครบถ้วน คณะกรรมการขายฯ จะยึดเงินที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้า โดยนำเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ผู้ประมูลได้ไม่มีสิทธิ์คัดค้านประการใดทั้งสิ้น

/5. มหาวิทยาลัย....

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุ (ซากวัสดุและซากครุภัณฑ์) ดังกล่าวแก่ผู้เสนอราคาสูงสุดก็ได้ หรืออาจยกเลิกการขายก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

6. การขนย้ายทรัพย์สิน ผู้ประมูลได้ต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายดังกล่าวไปจากสถานที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เสร็จภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ชำระเงินเสร็จสิ้น ส่วนทรัพย์สินที่ ผู้ประมูลได้ยังไม่ได้อพยพไปในช่วงที่รอการชำระเงินให้ครบตามจำนวนเงินที่ประมูลได้ ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการเสื่อมสภาพของตัวทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายที่มีขึ้น

อนึ่ง การเข้าเสนอราคาในครั้งนี้ ผู้เสนอราคาทุกคนจะต้องแนบเอกสารบัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และทะเบียนบ้าน **พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ** และในกรณีที่ผู้เสนอราคาประสงค์จะเข้าเสนอราคาในนามบุคคลอื่น ให้แนบเอกสารใบมอบอำนาจด้วย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและขอใบเสนอราคาได้เปล่า ตั้งแต่วันที่ **14 กรกฎาคม 2566** ถึงวันที่ **20 กรกฎาคม 2566** ที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ **21 กรกฎาคม 2566** ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ซึ่งเป็นวันยื่นซองประมูลจะไม่จ่ายใบเสนอราคาให้และดูพัสดุ (ซากวัสดุและซากครุภัณฑ์) ได้ที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-5293002 ต่อ 10, 12 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ **13 กรกฎาคม 2566**

งานพัสดุ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์